

## BHXH CÁC ĐỊA PHƯƠNG:

# Chủ động, sẵn sàng cho năm 2025

**Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và các Phó Tổng Giám đốc vừa dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 tại một số Cụm thi đua cấp tỉnh.**



Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân



Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2024, khai nhiệm vụ năm 2025 của 9 BHXH tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương, Vinh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên)

## Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

Báo cáo của Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tại Hội nghị cho thấy nhiều điểm sáng tích cực trong bức tranh triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Ông Vũ Xuân Hiến- Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh năm 2024 ước đạt 324.020 người, tăng 34.971 người (12,1%) so với cuối năm 2023, bằng 100,09% kế hoạch được giao. Số tham gia BHYT là 1.311.962 người, bằng 100,1% kế hoạch, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95,56% dân số. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2024 là 8.700 tỷ đồng, tăng 1.047,7 tỷ đồng (13,69%) so với cuối năm 2023, vượt 4,72% kế hoạch.

Tại Hà Nam, ông Trần Mạnh Toàn- Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, hiện nay địa phương có trên 200.000 người tham gia BHXH, tăng 8% so với năm 2023; số tham gia BHYT là 836.500 người, đạt 100,12% kế hoạch, tăng 19.500 người so với năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,2% dân số (tăng hơn 1% so với năm 2023). Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 4.710 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch giao, tăng 575 tỷ đồng so với năm 2023.

Trong khi đó tại Cao Bằng, ông Ngô Văn Chiến- Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng cho biết, với việc tổ

chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh phát động, đặc biệt là 2 phong trào thi đua do BHXH tỉnh phát động trong những tháng cuối năm, thi đua phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng 3 tháng cuối năm 2024, đến nay các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của địa phương đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, số tham gia BHXH là 67.370 người, bằng 100% chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số tham gia BHYT là 523.880 người, bằng 100% chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ BHYT khoảng 94,7% dân số toàn tỉnh. Số thu là 1.596,8 tỷ đồng, bằng 113,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số tiền chậm đóng là 14,1 tỷ đồng, bằng 1% kế hoạch thu, thấp hơn 0,2% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao...

Tham dự Hội nghị với BHXH 9 tỉnh, thành phố (gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương, Vinh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên), ông Dương Văn Hào-Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ nêu thông tin khái quát về công tác thu, phát triển người tham gia của toàn Ngành. Theo ông Hào, tới thời điểm này, số thu và tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT của BHXH các địa phương đạt kết quả rất ấn tượng, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phối hợp với các cấp và tổ chức dịch vụ thu. Có địa phương

trong tháng tăng đến 16.000 người tham gia BHXH bắt buộc, 4.000 người tham gia BHXH tự nguyện...

Ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT cũng đánh giá, BHXH các địa phương đã tích cực vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng chi phí KCB BHYT. Qua đó, tối ưu việc sử dụng quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi người bệnh, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Ngành năm 2024.

## Sẵn sàng cho năm 2025

Về triển khai nhiệm vụ năm 2025, BHXH các tỉnh, thành phố nhấn mạnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cam kết vào cuộc ngay từ ngày đầu năm; đẩy mạnh công tác truyền thông về Luật BHXH 2024 và Luật BHYT 2024; đẩy mạnh CCHC, chi trả lương hưu không dùng tiền mặt...

Tại Hội nghị với 12 BHXH tỉnh khu vực Tây Nam bộ (gồm TP.Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau), Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh ghi nhận, đánh giá cao cam kết tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2025 của lãnh đạo các đơn vị. "Với tinh thần đoàn kết, hào sảng, tương thân tương ái vốn có của con người, vùng đất Tây Nam bộ, tin rằng trong năm mới

2025, công tác dệt lưới an sinh ở khu vực này sẽ đạt kết quả như mong muốn..."- Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh bày tỏ.

Phát biểu tại Hội nghị với BHXH các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh yêu cầu BHXH các địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam; đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào Nghị quyết của HĐND các cấp, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã; tham mưu kế hoạch, nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ BHXH, BHYT.

Tương tự, tại Hội nghị với BHXH các địa phương: Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đề nghị BHXH các tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp và chủ động, có kế hoạch hơn nữa trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, các quy trình nghiệp vụ của BHXH Việt Nam. Trong thực hiện nhiệm vụ phải tranh thủ phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là nâng cao hiệu quả

của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH các cấp để triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cũng như các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành trong năm 2025.

Tại Hội nghị với 9 BHXH tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương, Vinh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên), Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh lưu ý các đơn vị cần nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ được giao, đặc biệt cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, theo Tổng Giám đốc, BHXH các địa phương cần xây dựng kịch bản hoạt động năm 2025 với nhận định sát tình hình từ sớm, từ xa, nhất là linh hoạt với các tình huống tác động từ bên ngoài để có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện, bám sát, khai thác, sử dụng hiệu quả CSDL của Ngành trong phát triển người tham gia, cải cách TTHC, thanh tra, kiểm tra... để đạt hiệu quả cao nhất; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí; quản lý các quỹ ngày càng phát triển; nghiêm túc, quyết liệt triển khai Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công công việc đảm bảo nguyên tắc "5 rõ"...